

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชะลอมยาว หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยร่วม อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร

บริบท

หมู่ที่ ๙ ชื่อหมู่บ้าน ชะลอมยาว มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลวังกลด, ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นชนบท ห่างไกลจากตำบล อำเภอ การคมนาคมมีถนนสายตำบลห้วยร่วม อำเภอตงเจริญ ถึง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก ผ่านหมู่บ้าน แต่ก็เป็นถนนที่เป็นลักษณะไม่ค่อยสะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงเป็น พื้นผิวลาดยาง บางช่วงเป็นคอนกรีต บางช่วงเป็นลูกรัง ในฤดูฝนประชาชนก็ค่อนข้างลำบากในการสัญจรไปมา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เมื่อถึงฤดูแล้งก็มักจะแห้งแล้ง มีแหล่งน้ำ สำคัญๆ ก็เป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

ความเป็นมาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านชะลอมยาว เป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลจากตำบล อำเภอ การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพด้านการเกษตร มีฐานะยากจน จึงเป็นวิกฤติที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาให้เป็นโอกาสเพื่อการมีอยู่และมีกิน

หลักการเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน โดยอาศัยหลักการและแนวคิดในการพัฒนาด้านการพึ่งพาตนเองโดยใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นสำคัญ เน้นที่ประชาชนเป็นผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ ทำจากที่ง่ายๆ ทำอย่างต่อเนื่อง จากครอบครัวสู่ชุมชน ระดับหมู่บ้านเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญทำให้เกิดผลสำเร็จ ประชาชนพึ่งตนเองได้ มีอยู่ มีกิน ไม่ลำบาก ไม่เป็นภาระของภาครัฐ



ความสำเร็จ มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน (นายฉลาด จันทร์ขำ) และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.), แกนนำสุขภาพ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) บุคคลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นทั้งผู้นำโดยธรรมชาติ และเป็นรูปแบบของทางราชการ จึงนำพาให้หมู่บ้านเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง **เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง** และเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผล เครือข่ายของศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในความสำเร็จที่กล่าวมาข้างต้น ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น พัฒนาชุมชนอำเภอตงเจริญ เกษตรอำเภอตงเจริญ รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านชะลอมยาว)



ผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน นางสาวลัดดา คงทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข รพ.สต. ห้วยร่วม ผู้เรียบเรียง
เอกสารอ้างอิง เอกสารประกอบการประเมินผู้ใหญ่บ้าน นายฉลาด จันทร์ขำ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐